
 

 

 

สรุปขา่วกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันท่ี 6 กุมภาพันธ ์2568 
ส่วนกลาง 

ประเด็น ลำดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
พืชเศรษฐกิจแห่ง
อนาคต 

1 ‘เทคโนโลยีชาวบ้าน’ ร่วมปั้น เกษตรกรไทยให้ ก้ าวไกล        
ด้วย ‘ไข่ผำ-วานิลลา’ พืชเศรษฐกิจแห่งอนาคต 

เว็บไซต์เทคโนโลยีชาวบ้าน  

พัฒนาเว็บไซต ์ 2 กรมส่ งเสริมการ เกษตร ขับ เคลื่ อนการพัฒ นาเว็บ ไซต์           
กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2568 

เว็บไซต์ newswit 

ลงนามบันทึกความ
เข้าใจ (MOU) 

3 กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) 
ว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมการใช้ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้
ภายในประเทศไทยอย่างยั่งยืน 

เว็บไซต์กรุงเทพธุรกจิ 

4 กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) 
ว่าด้วยความร่วมมือในการสง่เสรมิการใช้ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้
ภายในประเทศไทยอย่างยั่งยืน 

เว็บไซต์ thailandplus.tv 

5 กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) 
ว่าด้วยความร่วมมือในการสง่เสรมิการใช้ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้
ภายในประเทศไทยอย่างยั่งยืน 

Facebook เรือ่งเล่า  
ข่าวเกษตร 

6 กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) 
ว่าด้วยความร่วมมือในการสง่เสรมิการใช้ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้
ภายในประเทศไทยอย่างยั่งยืน 

เว็บไซต์ เรือ่งเล่า ข่าวเกษตร 

ส่วนภูมิภาค 
ฟื้นฟูพืชหลังน้ำลด 7 กรมส่งเสริมการเกษตรโดยเกษตรเขต 5 สงขลา ร่วมกบั ศทอ.

สงขลา สนับสนุนสารชีวภัณฑ์แก่เกษตรกรฟื้นฟูพืชหลงัน้ำลด 
เว็บไซต์สมิหลา ไทมส ์

Green Day 8 กำแพงเพชร-งานวันรณรงค์สร้างการรับรู้และการเรียนรู้
การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Day) 

เว็บไซต์ vsportkamphaeng 

เผาพื้นที่เกษตร  9 ชัยภูมิเอาจริง จับแล้ว 50 คดี ดำเนินคดีแล้ว 14 คน เผาไร่อ้อย 
ทำให้เกิดไฟไหม้ป่า ที่เหลืออยู่ระหว่างขยายผล 

เว็บไซต์ ch7 

Green Day 10 เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดงานรณรงค์สร้างการรับรู้และ
เรียนรู้การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เว็บไซต์สยามรัฐ 
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11 ชาวไร่อ้อย จ.เลย ร่วมเปิดเวทีรณรงค์สร้างการรับรู้และ
การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green day) ลดฝุ่น PM 
2.5 และควันไฟ 2568 

เว็บไซต์ nbt connext 

คลินิกเกษตร 12 อ่างทองเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชา           
นุเคราะห์ ฯ ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาให้เกษตรกรแบบครบวงจร 

เว็บไซต์สยามรัฐ 
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เพื่อผลักดันองค์ความรู้และเปิดโอกาสให้เกษตรกรไทยได้ก้าวทันกระแสพืชเศรษฐกิจแห่งอนาคต ‘เทคโนโลยี
ชาวบ้าน’ สื่อออนไลน์ด้านการเกษตรครบวงจร ภายใต้เครือมติชน จึงจับมือกับ กรมวิชาการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เปิดฉากงานสัมมนาแรกของปี ‘ไข่ผำ-วานิลลา : เจาะลึกโอกาสธุรกิจพืชเทรนด์ใหม่’ เมื่อ
วันที่ 31 ม.ค. 2568 ที่ผ่านมา ณ อาคารหนังสือพิมพ์ข่าวสด ซึ่งเป็นการเจาะลึกศักยภาพของสองพืชเศรษฐกิจ
มาแรงที่มีแนวโน้มสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง ตอบรับกระแสผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพและ
โภชนาการ 
 
สำหรับเวทีสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ข้ึนกล่าวปาฐกถาพิเศษ พร้อมด้วยผู้บริหารภาครัฐสังกัดกระทรวงเกษตรฯ นำโดย พีรพันธ์ คอทอง 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร, รพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และ อนุวัฒน์ กำแพงแก้ว 
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยพืชอนาคตใหม่ กรมวิชาการเกษตร 
 
นอกจากภาครัฐแล้ว ยังมีผู้ประกอบการแถวหน้าในวงการเกษตรร่วมแบ่งปันประสบการณ์จริง ไม่ว่าจะเป็น 
ณัฐ-ณัฐวุฒิ จันทร์เรือง เจ้าของสวนจันทร์เรอืง จ.จันทบุรี, กวาง – พาพร โตอินทร์ เจ้าของสวนแม่หม่อน อ.วัง
น้ำเขียว จ.นครราชสีมา และ นิกกี้ – วิสุตา โลหิตนาวี เจ้าของไร่วานิลลา Khao Yai Vanilla 
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โดยมี ขรรค์ชัย บุนปาน ประธานบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) , ปราปต์ บุนปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท 
มติชน จำกัด (มหาชน) และ กรชุลี เสนะเวส ผู้อำนวยการกองบรรณาธิการเส้นทางเศรษฐีและเทคโนโลยี
ชาวบ้าน พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ 
‘ไข่ผำ’ และ ‘วานิลลา’ พืชโอกาสใหม่ที่เกษตรกรต้องจับตา 
เปิดเวทีสัมมนาด้วยปาฐกถาพิเศษจาก ศ.ดร.นฤมล ในหัวข้อ ‘ทิศทางพืชมูลค่าสูงและโอกาสของเกษตรไทย’ 
ซึ่งได้กล่าวว่า ‘ไข่ผำ’ ไม่ใช่เรื่องใหม่ กระทรวงเกษตรฯ ได้ให้ความสำคัญและดำเนินการศึกษาเรื่องนี้มาอย่าง
ต่อเนื่อง ผ่านการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) โดยผลการวิจัยช้ีชัดว่า 
ไข่ผำเป็นพืชที่มีโปรตีนสูงและมีคุณค่าทางโภชนาการสูง เหมาะอย่างยิ่งในยุคที่ทั่วโลกให้ความสำคัญกับความ
มั่นคงทางอาหาร ไม่เพียงแต่ปริมาณอาหารที่เพียงพอ แต่ยังรวมถึงคุณภาพและสารอาหารที่เป็นประโยชน์ 
นอกจากนี้ ในระดับนานาชาติยังมองเห็นศักยภาพของประเทศไทยในฐานะผู้นำด้านเกษตรกรรม ด้วยสินค้า
เกษตรหลายชนิดของไทยที่สามารถส่งออกครองอันดับ 1 ของโลก 
 
“เมื่อกล่าวถึงพืชเศรษฐกิจ คนส่วนใหญ่มักนึกถึง ข้าว อ้อย ยางพารา มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน แต่ใน
ความเป็นจริง พืชเศรษฐกิจมีความหลากหลายมากกว่านั้น ทางกระทรวงเกษตรฯ กำลังผลักดันแนวคิด 
‘เกษตรมูลค่าสูง’ ซึ่งได้รับการบรรจุในแผนงบประมาณปี 2568 โดยกำหนดกลุ่มพืชมูลค่าสูงจำนวน 14 ชนิด 
และในจำนวนน้ีมี 3 ชนิด ที่ได้รับการผลักดันอย่างเร่งด่วน ได้แก่ กาแฟ โกโก้ และถ่ัวเหลือง ซึ่งล้วนเป็นพืชที่มี
ความต้องการสูงในตลาดโลก” รมต.เกษตรฯ กล่าว 
นอกจากพืชเศรษฐกิจสำคัญเหล่าน้ีแล้ว ศ.ดร.นฤมล กล่าวด้วยว่า กระทรวงเกษตรฯ ยังเล็งเห็นโอกาสของพืช
เศรษฐกิจใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน นั่นคือ ‘วานิลลา’ และ ‘ไข่ผำ’ ซึ่งมีคุณค่าทาง
โภชนาการสูงและมีศักยภาพในการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร การจัดงานสัมมนาโดยเครือมติชนในครั้งนี้จะ
เป็นแรงผลักดันให้พืชทั้งสองชนิดเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากข้ึน เปิดโอกาสให้เกษตรกรสามารถสร้างรายได้
เพิ่มเติมจากการเพาะปลูกพืชหลักที่มีอยู่เดิม หรือแม้กระทั่งใช้เป็นพืชเศรษฐกิจหลักในการประกอบอาชีพ  
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของเวทีสัมมนาคือ แนวทางเชิงรุกของกรมวิชาการเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตร 
ภายใต้การนำของ รพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และ พีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร ที่ร่วมพูดคุยในวงเสวนาช่วง Special Talks ภายใต้หัวข้อ ‘Renewable ปรับเกษตรไทย สู่เกษตร
มูลค่าสูง’ 
 
รพีภัทร์ ได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจว่า ปัจจุบันกรมวิชาการเกษตรให้ความสำคัญกับนโยบาย ‘ตลาดนำการวิจัย’ 
โดยมุ่งพัฒนางานวิจัยให้ตรงกับความต้องการตลาด รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ เช่น 
การพัฒนาพันธ์ุพืชที่ทนต่อสภาพอากาศ และการแปรรูปสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ นโยบายตลาดนำการวิจัย พัฒนาต่อยอดมาจากตลาดนำการผลิต เมื่อเรามีข้อมูลทาง
วิชาการที่แม่นยำแล้ว ก็จะสามารถกำหนดชนิดของพืชที่จะส่งเสริมให้กับพี่น้องเกษตรกรได้เลือกใช้ตามสภาพ
พื้นที่  
สำหรับกลุ่ม ‘อาหารแห่งอนาคต’ กรมวิชาการเกษตรให้ความสำคัญตั้งแต่ต้นน้ำ โดยมีเทคโนโลยี ‘เพาะเลี้ยง
ไข่ผำ’ ให้ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งผลักดันแนวทางการผลิตพืชคาร์บอนต่ำ ซึ่งเป็นอีกโมเดลสำคัญที่ช่วยยกระดับ
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การผลิตให้มีความปลอดภัยและมีมาตรฐานสูง ที่ เรียกว่า ING model ประกอบด้วย 1. Increase 
Productivity ใช้พันธ์ุดี มีคุณภาพและพัฒนาพันธ์ุด้วยเทคนิค GEds ให้มีผลผลิตสูง 2. New Technology / 
Innovation ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่สั่งการอย่างแม่นยำ เพื่อลดแรงงาน เช่น เครื่องจักรกล โดรนจัดการน้ำและ
ปุ๋ย สิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดการลดต้นทุนแรงงาน และ 3. หัวใจสำคัญอยู่ที่การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม หรือ 
Green Management ผลิตตามเกณฑ์มาตรฐาน GAP ให้เกิดความปลอดภัย ลดปัญหา PM 2.5 และหันมาใช้
สารชีวภัณฑ์ ปุ๋ยชีวภาพ เพื่อทดแทนการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมี ทั้งหมดนี้คือ การปรับตัวของเกษตรกรไทยสู่
เกษตรมูลค่าสูง 
ด้าน พีรพันธ์ ได้เสริมถึงความท้าทายในการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร โดยระบุว่า การเปลี่ยนไข่ผำเป็นโปรตีน
เสริมอาหารเพื่อสขุภาพจะต้องผา่นกระบวนการเข้าห้องแล็บตามมาตรฐาน ISO14000 ซึ่งพี่น้องเกษตรกรต้อง
เตรียมตัวในเรื่องนี้ และถ้าหากอยากยกระดับตนเองมากกว่าการทำวานิลลาเป็นไอศกรีม ก็ต้องทำสารสกัด
กลิ่นวานิลลาที่ได้มาตรฐาน พร้อมส่งออกไปยังต่างประเทศ   
 
“ส่วนเรื่องรายได้เกษตรกรนั้น พี่น้องเกษตรกรต้องคิดว่า สินค้าที่เราปลูกมีผลผลิตออกทุกวันหรือไม่ ถ้าออก
ทุกวันก็แสดงให้เห็นว่าเรามีรายได้ทุกวัน เราต้องวางแผนก่อนว่า ถ้าอยากจะมีรายได้ทุกวัน ต้องปลูกอะไร 
สินค้าเกษตรบางอย่างออกเป็นฤดูกาล หรือพืชไร่ที่ใช้เวลา อาทิ ข้าวโพด 4 เดือน ได้ผลผลิต 1 ครั้ง มัน
สำปะหลัง 10 เดือน ออกผลผลิต เพราะฉะนั้น ต้องวางแผนผลผลิตให้มีความหลากหลายและมีรายได้
ต่อเนื่อง” พีรพันธ์ แนะนำ 
 
นอกจากนี้ พีรพันธ์ยังกล่าวเสริมว่า การผลิตที่มีความแม่นยำสูง หรือการเกษตรแม่นยำ (Precision Farming) 
ยังเป็นอีกปัจจัยสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุน เกษตรกรต้องมั่นใจว่าผลผลิตของตนมี
มาตรฐานและสามารถตรวจสอบได้ เช่น ไข่ผำ ต้องมีโปรตีน 40% ข้ึนไป คำถามคือ เราสามารถปลูกและเลี้ยง
ให้ได้แบบนี้ทุกล็อตหรือไม่ การมีมาตรฐานรองรับแบบนี้จะทำให้การเกษตรแม่นยำ มีความสำคัญในอนาคต 
ทั้งยังช่วยเรื่องการประหยัดต้นทุนและลดการสูญเสียทรัพยากร ซึ่งเป็นความยั่งยืน ถ้าอยากได้รายได้ที่มั่นคงก็
ต้องทำให้ได้ 
สองพืชเศรษฐกิจมาแรง โอกาสใหม่ของเกษตรกรไทย 
ทางฟากของเกษตรกรรุ่นใหม่อย่าง ณัฐ – ณัฐวุฒิ จันทร์เรือง เจ้าของสวนจันทร์เรือง จ.จันทบุรี ผู้นำร่องการ
เลี้ยงผำเชิงอุตสาหกรรม ด้วยวิธีการเลี้ยงในระบบปิดแนวตั้ง เพื่อให้ได้ผลผลิตที่สะอาด ปลอดภัย และได้
มาตรฐาน ในงานนี้ก็ได้มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และแนวคิดในเวทีสัมมนาสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ภายใต้หัวข้อ 
‘ปลดล็อกศักยภาพ ‘ไข่ผำ’ พืชเทรนด์ใหม่ ตอบโจทย์อนาคตย่ังยืน’ 
 
โดย ณัฐวุฒิ บอกว่า ‘ไข่ผำ’ ถือเป็นพืชน้ำขนาดเล็กที่มีโปรตีนสูงและเป็นแหล่งของสารอาหารสำคัญ อาทิ 
กรดอะมิโน วิตามิน และแร่ธาตุ จึงถูกยกให้เป็น ‘ซูเปอร์ฟู้ด’ ที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาเชิงพาณิชย์ อย่างไร
ก็ตาม การเลี้ยงไข่ผำให้ได้มาตรฐานจำเป็นต้องคำนึงถึงคุณภาพน้ำ ระบบการเลี้ยง และมาตรฐานความ
ปลอดภัยทางอาหาร 
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“ผมจึงนำระบบการเลี้ยงแบบ ‘รางแนวตั้ง’ มาใช้ช่วยให้การจัดการง่ายข้ึน และสามารถควบคุมคุณภาพน้ำได้
ดีข้ึน ระบบน้ำที่ใช้เป็นระบบ RO (Reverse Osmosis) ซึ่งมีความสะอาดและปลอดภัย ช่วยลดความเสี่ยงจาก
การปนเปื้อน 
 
“แต่ถ้าต้ังรางเลี้ยงไว้กลางแจง้โดยไม่มกีารปอ้งกนั จะเสี่ยงต่อปัญหาลูกน้ำยุงลายและสิ่งปนเปื้อนจากภายนอก 
แต่เมื่อทำเป็นรางแนวตั้งในระบบปิด ก็สามารถควบคุมอุณหภูมิ ควบคุมสารอาหาร และรักษาคุณภาพของไข่
ผำได้อย่างสมบูรณ์” ณัฐวุฒิ อธิบายพร้อมให้คำแนะนำการเลี้ยงไข่ผำ  
ในอีกมุมหนึ่ง ‘วานิลลา’ ก็เป็นพืชเศรษฐกิจที่กำลังได้รับความสนใจอยู่ในขณะนี้ และมีแนวโน้มเติบโตสูงใน
ตลาดโลก โดยเวทีสัมมนาครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก วิสุตา โลหิตนาวี เจ้าของไร่วานิลลา Khao Yai Vanilla จ.
นครราชสีมา มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ช่วง Special Talks ในหัวข้อ ‘วานิลลา พืชมูลค่าสูง ปลูกอย่างไร 
ให้เป็นที่ต้องการของตลาด’ ซึ่งความตอนหนึ่งบอกว่า แนวคิดสำคัญของ Khao Yai Vanilla คือ คุณภาพและ
เอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุด เพราะเช่ือว่าแหล่งปลูกมีผลต่อรสชาติและกลิ่นของ
วานิลลา โดยเฉพาะทำเลที่ตั้งในเขาใหญ่ ที่มีสภาพอากาศ ดิน และน้ำ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
 
“เราเคยไปเข้าร่วมงานประชุมวานิลลาที่เกาะรียูเนียน ซึ่งเป็นศูนย์กลางของวานิลลาช้ันนำระดับโลก และมี
โอกาสให้ผู้เช่ียวชาญด้านการทดสอบรสชาติวานิลลาลองชิมวานิลลาของเรา เขาก็บอกว่า มันมีกลิ่นหอม
ซับซ้อน มีกลิ่นช็อกโกแลต ครีม ลูกเกด มีความเป็นเครื่องเทศเล็กน้อย และมีกลิ่นวู้ดด้ีบางๆ 
 
“สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่า วานิลลาที่ปลูกต่างพื้นที่ก็ย่อมมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งกลายเป็นจุดแข็งของเรา 
นอกจากนี้ เรายังนำประสบการณ์จากการทำไวน์ และเทคโนโลยี AI มาผสานกับระบบสมาร์ตฟาร์มวานิลลา 
เพื่อพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐานระดับโลก โดยเราเรียกผลิตภัณฑ์ของเราว่า Single Origin เพราะวานิลลา
ของเรามาจากแหล่งเดียวกันทั้งหมด ก็คือ เขาใหญ่ ซึ่งช่วยสร้างจุดขายและความแตกต่างในตลาดได้เป็นอย่าง
ดี” วิสุตา เผย  
การจัดเวทีสัมมนา ‘ไข่ผำ-วานิลลา : เจาะลึกโอกาสธุรกิจพืชเทรนด์ใหม่’ สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสใหม่ของ
เกษตรไทย ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงไข่ผำ หรือการปลูกวานิลลา ต่างก็มีศักยภาพสูงในตลาดโลกและสามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มได้มหาศาล สิ่งสำคัญคือเกษตรกรต้องปรับตัวใช้เทคโนโลยีและให้ความสำคัญกับมาตรฐาน เพื่อให้
สินค้าเกษตรไทยสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล และตอบโจทย์แนวคิด ‘เกษตรมูลค่าสูง’ ที่ยั่งยืนและเติบโต
ได้ในระยะยาว 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 

 

 
 
 
 



8 

 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

 
นายวีรศักดิ์ บุญเชิญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  เปิดเผยว่า  กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมลงนาม
บันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมการใช้ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ภายในประเทศไทย
อย่างยั่งยืน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม ชุมชนท้องถ่ิน สถาบันการศึกษาและ หน่วยงานวิจัย 
ซึ่งทุกฝ่ายได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ไม้ภายในประเทศไทยอย่างยั่งยืน ซึ่ง
จะนำไปสู่การยกระดับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนส่งเสริมการใช้ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้
ภายในประเทศไทยอย่างยั่งยืน สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) และ BCG ในประเทศไทย 
มุ่งเน้นให้เกิดกลไกสนับสนุนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 " กรมส่งเสริมการเกษตรได้เตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกรในการดำเนินการส่งเสริมปลูกไม้
ยืนต้น ไม้มีค่าในพื้นที่เกษตรกรรม โดยปี 2566 มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎระเบียบ รูปแบบแนวทางการส่งเสริมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมป่าไม้ สำนักงานการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และ
จัดทำเอกสารคำแนะนำ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ “การปลูกไม้ยืนต้นไม้มีค่าตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” แก่
เกษตรกร  และในปี 2568 กรมส่งเสริมการเกษตรมีการนำร่องส่งเสริมการขยายผลเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในพื้นที่สีเขียวเพื่อสร้างมูลค่า (ไม้ยืนต้น ไม้มีค่า) เพื่อพัฒนาแปลงต้นแบบให้เป็นจุดเรียนรู้และขยายผล
เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสู่เกษตรกรรายอื่น ดำเนินการในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท เพชรบุรี ระยอง 
ขอนแก่น สงขลา และเชียงราย กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะที่ทำงานอย่างใกล้ชิดเกษตรกร และมี
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อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เป็นเครือข่ายในทุกพื้นที่ประมาณ 200,000 คน สามารถสื่อสารสร้างความ
เข้าใจการใช้ไม้ในทางอุตสาหกรรมไปยังเกษตรกร  ซึ่งการร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความ
ร่วมมือในการส่งเสริมการใช้ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ภายในประเทศไทยอย่างยั่งยืนนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่
เกษตรกรที่ปลูกไม้ในพื้นที่การเกษตร ที่ได้เห็นถึงประโยชน์ของการปลูกไม้ใช้สอยตลอดห่วงโซ่อุปทาน เช่น ไผ่ 
สามารถใช้หน่อมาบริโภค ลำ สามารถนำมาทำเฟอร์นิเจอร์ และนำส่วนที่ได้จากการตัดแต่งมาทำเป็นถ่านชาร์
โคลได้ โดยมีวิสาหกิจชุมชนที่มีการจดทะเบียนเกี่ยวกับการปลูกไม้ประมาณ 2,000 ราย สามารถเกิดเป็น
เครือข่ายร่วมกันในการทำงานเกี่ยวกับไม้อย่างยั่งยืนต่อไป  
 
ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริม
การใช้ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ภายในประเทศไทยอย่างยั่งยืน พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมป่าไม้ องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ กรมที่ดิน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สำนักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดแพร่ และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ โดยมีบทบาทและหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและปรับปรุง
กฎระเบียบเพื่อสนับสนุนการใช้ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้อย่างยั่งยืน  
สนับสนุนสิทธิประโยชน์ด้านการเงนิแก่ผูป้ระกอบการรายย่อยที่มกีารจดัการสวนอย่างยั่งยืนและมีการผลติไม้มี
คุณภาพ และให้ความรู้ความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลภาครัฐที่จำเปน็ต่อการสง่เสริมการใช้ไม้และผลิตภัณฑ์
ไม้อย่างยั่งยืน โดยบันทึกความเข้าใจฉบับนี้มีระยะเวลา 3 ปี มีผลนับตั้งแต่วันที่ลงนาม (31 มกราคม พ.ศ. 
2568 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2571) โดยมีการประเมินผลการดำเนินงานทุกปี และสามารถต่ออายุได้ด้วยความ 
เห็นชอบจากทุกฝ่าย 
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นายวีรศักด์ิ บุญเชิญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมลง
นามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมการใช้ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ภายในประเทศ
ไทยอย่างยั่งยืน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม ชุมชนท้องถ่ิน สถาบันการศึกษาและ หน่วย
งานวิจัย ซึ่งทุกฝ่ายได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ไม้ภายในประเทศไทยอย่าง
ยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนส่งเสริมการใช้ไม้และ
ผลิตภัณฑ์ไม้ภายในประเทศไทยอย่างยั่งยืน สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) และ BCG ใน
ประเทศไทย มุ่งเน้นให้เกิดกลไกสนับสนุนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้เตรียมความพร้อมให้กับ
เจ้าหน้าที่และเกษตรกรในการดำเนินการส่งเสริมปลูกไม้ยืนต้น ไม้มีค่าในพื้นที่เกษตรกรรม โดยปี 2566 มีการ
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ รูปแบบแนวทางการส่งเสริมร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมป่าไม้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และจัดทำเอกสารคำแนะนำ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ “การ
ปลูกไม้ยืนต้นไม้มีค่าตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” แก่เกษตรกร และในปี 2568 กรมส่งเสริมการเกษตรมีการ
นำร่องส่งเสริมการขยายผลเทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่สีเขียวเพื่อสร้างมูลค่า (ไม้ยืนต้น ไม้มีค่า) เพื่อ
พัฒนาแปลงต้นแบบให้เป็นจดุเรยีนรู้และขยายผลเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสู่เกษตรกรรายอื่น ดำเนินการใน
พื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท เพชรบุรี ระยอง ขอนแก่น สงขลา และเชียงราย กรมส่งเสริมการเกษตรใน
ฐานะที่ทำงานอย่างใกล้ชิดเกษตรกร และมีอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เป็นเครือข่ายในทุกพื้นที่
ประมาณ 200,000 คน สามารถสื่อสารสร้างความเข้าใจการใช้ไม้ในทางอุตสาหกรรมไปยังเกษตรกร ซึ่งการ
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ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมการใช้ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้
ภายในประเทศไทยอย่างยั่งยืนน้ี จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรที่ปลูกไม้ในพื้นที่การเกษตร ที่ได้เห็นถึง
ประโยชน์ของการปลูกไม้ใช้สอยตลอดห่วงโซ่อุปทาน เช่น ไผ่ สามารถใช้หน่อมาบริโภค ลำ สามารถนำมาทำ
เฟอร์นิเจอร์ และนำส่วนที่ได้จากการตัดแต่งมาทำเป็นถ่านชาร์โคลได้ โดยมีวิสาหกิจชุมชนที่มีการจดทะเบียน
เกี่ยวกับการปลูกไม้ประมาณ 2,000 ราย สามารถเกิดเป็นเครือข่ายร่วมกันในการทำงานเกี่ยวกับไม้อย่างยั่งยืน
ต่อไป 
ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมการ
ใช้ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ภายในประเทศไทยอย่างยั่งยืน พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมป่าไม้ องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ กรมที่ดิน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สำนักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดแพร่ และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ โดยมีบทบาทและหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและปรับปรุง
กฎระเบียบเพื่อสนับสนุนการใช้ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้อย่างยั่งยืน สนับสนุนสิทธิประโยชน์ด้านการเงินแก่
ผู้ประกอบการรายย่อยที่มีการจัดการสวนอย่างยั่งยืนและมีการผลิตไม้มีคุณภาพ และให้ความรู้ความเข้าใจ 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลภาครัฐที่จำเป็นต่อการส่งเสริมการใช้ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้อย่างยั่งยืน โดยบันทึกความ
เข้าใจฉบับนี้มีระยะเวลา 3 ปี มีผลนับตั้งแต่วันที่ลงนาม (31 มกราคม พ.ศ. 2568 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2571) 
โดยมีการประเมินผลการดำเนินงานทุกปี และสามารถต่ออายุได้ด้วยความ เห็นชอบจากทุกฝ่าย 
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นายวีรศักด์ิ บุญเชิญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมลง
นามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมการใช้ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ภายในประเทศ
ไทยอย่างยั่งยืน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม ชุมชนท้องถ่ิน สถาบันการศึกษาและ หน่วย
งานวิจัย ซึ่งทุกฝ่ายได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ไม้ภายในประเทศไทยอย่าง
ยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนส่งเสริมการใช้ไม้และ
ผลิตภัณฑ์ไม้ภายในประเทศไทยอย่างยั่งยืน สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) และ BCG ใน
ประเทศไทย มุ่งเน้นให้เกิดกลไกสนับสนุนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้เตรียมความพร้อมให้กับ
เจ้าหน้าที่และเกษตรกรในการดำเนินการส่งเสริมปลูกไม้ยืนต้น ไม้มีค่าในพื้นที่เกษตรกรรม โดยปี 2566 มีการ
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ รูปแบบแนวทางการส่งเสริมร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมป่าไม้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ
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ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และจัดทำเอกสารคำแนะนำ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ “การ
ปลูกไม้ยืนต้นไม้มีค่าตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” แก่เกษตรกร และในปี 2568 กรมส่งเสริมการเกษตรมีการ
นำร่องส่งเสริมการขยายผลเทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่สีเขียวเพื่อสร้างมูลค่า (ไม้ยืนต้น ไม้มีค่า) เพื่อ
พัฒนาแปลงต้นแบบให้เป็นจดุเรยีนรู้และขยายผลเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสู่เกษตรกรรายอื่น ดำเนินการใน
พื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท เพชรบุรี ระยอง ขอนแก่น สงขลา และเชียงราย กรมส่งเสริมการเกษตรใน
ฐานะที่ทำงานอย่างใกล้ชิดเกษตรกร และมีอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เป็นเครือข่ายในทุกพื้นที่
ประมาณ 200,000 คน สามารถสื่อสารสร้างความเข้าใจการใช้ไม้ในทางอุตสาหกรรมไปยังเกษตรกร ซึ่งการ
ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมการใช้ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้
ภายในประเทศไทยอย่างยั่งยืนน้ี จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรที่ปลูกไม้ในพื้นที่การเกษตร ที่ได้เห็นถึง
ประโยชน์ของการปลูกไม้ใช้สอยตลอดห่วงโซ่อุปทาน เช่น ไผ่ สามารถใช้หน่อมาบริโภค ลำ สามารถนำมาทำ
เฟอร์นิเจอร์ และนำส่วนที่ได้จากการตัดแต่งมาทำเป็นถ่านชาร์โคลได้ โดยมีวิสาหกิจชุมชนที่มีการจดทะเบียน
เกี่ยวกับการปลูกไม้ประมาณ 2,000 ราย สามารถเกิดเป็นเครือข่ายร่วมกันในการทำงานเกี่ยวกับไม้อย่างยั่งยืน
ต่อไป 
ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมการ
ใช้ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ภายในประเทศไทยอย่างยั่งยืน พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมป่าไม้ องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ กรมที่ดิน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สำนักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดแพร่ และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ โดยมีบทบาทและหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและปรับปรุง
กฎระเบียบเพื่อสนับสนุนการใช้ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้อย่างยั่งยืน สนับสนุนสิทธิประโยชน์ด้านการเงินแก่
ผู้ประกอบการรายย่อยที่มีการจัดการสวนอย่างยั่งยืนและมีการผลิตไม้มีคุณภาพ และให้ความรู้ความเข้าใจ 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลภาครัฐที่จำเป็นต่อการส่งเสริมการใช้ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้อย่างยั่งยืน โดยบันทึกความ
เข้าใจฉบับนี้มีระยะเวลา 3 ปี มีผลนับตั้งแต่วันที่ลงนาม (31 มกราคม พ.ศ. 2568 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2571) 
โดยมีการประเมินผลการดำเนินงานทุกปี และสามารถต่ออายุได้ด้วยความ เห็นชอบจากทุกฝ่าย 
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กรมส่งเสริมการเกษตรให้ความสำคัญกับทุกกระบวนงานที่เกี่ยวกับเกษตรกรผู้ผลิตพืช ตั้งแต่การเตรียมความ
พร้อมในการผลิต การผลิต การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการผลิตและการตลาด ตลอดจนการให้
ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ปัญหา รวมถึงการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ นายพีรพันธ์  คอ
ทอง อธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร กล่าวว่า “กรมส่งเสริมการเกษตรให้ความสำคัญกับปัญหาของเกษตรกรที่มี
ผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัติต่างๆ ไม่น้อยกว่าการให้ความสำคัญกับผลิตภาพที่จะเกิดข้ึน โดยได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการติดตามแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านพืช ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์ภัยพิบัติด้าน
พืช กรมส่งเสริมการเกษตร (ศปภ.) และศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์ภัยพิบัติด้านพืชกรมส่งเสริม
การเกษตรระดับภูมิภาค (ศปภ. ที่ 1-6) เพื่อให้การบริหารจัดการภัยพิบัติด้านพืชของกรมส่งเสริมการเกษตร
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งได้บูรณาการหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งในมิติด้านการป้องกันและลดผลกระทบ การเตรียมความ
พร้อมการจัดการในภาวะฉุกเฉินและการฟื้นฟูหลังเกิดภัย ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบ
ภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การกำกับดูแลของผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-6 
ที่ตั้งอยู่ในทั่วทุกภูมิภาค”       
 เหตุน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ต้ังแต่เมื่อวันที่ 21พฤศจิกายน 2567 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้เกิดฝนตกหนักจนน้ำท่วม
สูงสร้างความเสียหายแก่หลายจังหวัดอยู่หลายระลอก ศปภ. 5 สงขลา มีบทบาทในการแจ้งเตือน เฝ้าระวัง 
ติดตามสถานการณ์ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดทุกวันตลอด 24 ช่ัวโมง รวมถึง
การลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันแม้ปัญหาอุทกภัยจะคลี่คลายลง
แล้ว แต่การติดตามการให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐยังคงดำเนินการต่อไปด้วยความห่วงใยและใส่ใจ นอกจาก
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เกษตรกรที่มีคุณสมบัติได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐแล้ว ยังมีเกษตรกรทั่วไปที่ได้รับผลกระทบเพียงบางส่วน 
ซึ่งจำเป็นจะต้องเยียวยาและให้การช่วยเหลืออีกมาก 
           นายภูวเดช  วุฒิวงศ์วัฒ  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรที่ 5จังหวัดสงขลากล่าว
ว่า “สำนักงานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ในฐานะศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์ภัย
พิบัติด้านพืชกรมส่งเสริมการเกษตรระดับภูมิภาค ได้ดำเนินการประเมินและติดตามสถานการณ์อุทกภัย ซึ่ง
เกิดข้ึนตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน จนกระทั่งถึงเดือนธันวาคม 2567 อย่างใกล้ชิด พบว่ามีความเสียหายใน
ภาคใต้รวม 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร  ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา 
สตูล และจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีเกษตรกรขอรับความช่วยเหลือ 9,060 ราย มีพื้นที่ความเสียหายด้าน
การเกษตรรวม 28,207.7350ไร่ วงเงินได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ 63,037,579.73 บาท   
ศปภ. 5 สงขลา ได้ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสงขลา (ศทอ.) จัดเตรียม
ชีวภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด โดยมีเป้าหมายผลิตชีวภัณฑ์ โดยสามารถผลิตชีว
ภัณฑ์ได้หลายชนิด ได้แก่ เช้ือราไตรโคเดอร์ม่า เช้ือไวรัสบาร์ซิลัสซับทีลิส (bs) ป้องกันและแก้ปัญหาโรคพืช 
เช้ือบิวเวอร์เรีย สายพันธ์ุต่างๆ เมตาไรเซียม แมลงหางหนีบ มวนพิฆาตและมวนเพชฌฆาต เป็นต้น ด้าน
นางสาวนิพวรรณ  หมีทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา 
กล่าวว่า “ศทอ.สงขลา มีแผนการผลิตเช้ือราไตรโคเดอร์มาเพื่อสนับสนุนแก่เกษตรกรหลังน้ำลด โดยเป็นหัว
เช้ือจำนวน 1,590 ขวด  และ เป็นเช้ือราไตรโคเดอร์มาสดจำนวน 6,310 กิโลกรัม และข้าวสารเพื่อให้ ศูนย์
จัดการดินปุ๋ยชุมชนผลิตเป็นเช้ือราไตรโคเดอร์มาสด จำนวน 700 กิโลกรัม  ซึ่งทยอยนำส่งมอบเช้ือราไตรโค
เดอร์ม่าสดไปแล้วจำนวน 2,210 กิโลกรัม และอยู่ระหว่างการผลิตและจะส่งมอบอีกจำนวน 4,100 กิโลกรัม 
โดยเช้ือราไตรโคเดอร์ม่าที่ผลิตได้เป็นเช้ือที่มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันและกำจัดโรคพืชรวมทั้งสร้างความ
แข็งแรงให้กับพืช ซึ่ง ศทอ.สงขลา สามารถคิดค้นวิธีการผลิตจนสามารถร่นระยะเวลาในการผลิตพร้อมส่งได้
ภายใน 5 วัน โดยที่เช้ือยังคงประสิทธิภาพสูงสุด” 
วิธีการนำเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าไปใช้ 
   1. การคลุกเมล็ด  ใช้เช้ือราไตรโคเดอร์ม่า (เช้ือสด) 1-2 ช้อนแกง (10-20 กรัม) ต่อเมล็ดพืช 1 กก. โดย
คลุกเคล้าให้เข้ากันในถุงอาจเติมน้ำเล็กน้อยเพื่อให้สปอร์ของเช้ือราเคลือบติดบนผิวของเมล็ดพืชได้ดียิ่งขึ้น 
   2. การรองก้นหลุมและการหว่าน  ใช้เช้ือราไตรโคเดอร์ม่า 1 กก. บวกลำละเอียด 5 กก. บวกปุ๋ยหมัก 40 
กก. รองก้นหลุม ปลูกในพืชผัก พืชสวน 10-20 กรัม/ต้น  หว่านในแปลงปลูก 50-100 กรัม/ตารางเมตร และ
ในพืชสวนหว่านใต้ทรงพุ่มในอัตรา 3-5 กก./ต้น 
    3. การผสมกับวัสดุปลูก  ใช้เช้ือราไตรโคเดอร์ม่า (เช้ือสด)ที่ผสมแล้วกับวัสดุผสม 1 ส่วน กับวัสดุปลูก 4 
ส่วน คลุกเคล้า ให้เข้ากันก่อนบรรจุลงในภาชนะเพาะเมล็ด เพาะกล้า 
   4. การผสมน้ำฉีดพ่น ใช้เช้ือราไตรโคเดอร์ม่า (เช้ือสด) 1 กก. ต่อน้ำ 100 ลิตร โดยกวนล้างสปอร์ในน้ำ 20 
ลิตรก่อนจากนั้นกรองเอาเฉพาะน้ำสปอร์เทลงถังฉีดพ่นและเติมน้ำจนเต็ม 100 ลิตร ใช้ฉีดพ่นในแปลงกล้าโคน
ต้นพืช และฉีดพ่นทางใบ 
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เมื่อวันที่  4 กุมภาพันธ์ 2568 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบัว ตำบลวังบัว อำเภอคลองขลุง จังหวัด
กำแพงเพชร เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร จัดงานวันรณรงค์สร้างการรบัรูแ้ละการเรียนรูก้ารเกษตรที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (Green Day) ตามโครงการส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2568 มีนายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีเกษตรกร
ทั่วไปในพื้นที่ และเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมจัดทำแปลงเรียนรู้ รวมทั้งสิ้นกว่า 350 ราย 
โดยมีนายธนดล วงษ์ขันธ์ เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ในนามผู้จัดงานวันรณรงค์สร้างการรับรู้และการเรียนรู้
การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Day) ภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรที่เปน็มิตรกับสิง่แวดล้อม 
ประจำปีงบประมาณ 2568กล่าวรายงาน จากนโยบายของรัฐบาล กำหนดมาตรการรับมือสถานการณ์ไฟป่า 
หมอกควัน ฝุ่นละออง ปี 2568 และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ปี 2567/68 ให้พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ มีเป้าหมายลดการเผาในพื้นที่
เกษตรลง ร้อยละ 30 จากปี2567 ซึ่งจังหวัดกำแพงเพชร มีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญดังนี้ ข้าวมีพื้นที่ปลูกข้าว 
จำนวน 1,248,963 ไร่ มันสำปะหลัง จำนวน 682,130 ไร่ อ้อยโรงงาน จำนวน 755,224 ไร่ และข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ จำนวน 45,213 ไร่ และในช่วงเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2568 ยังมีพื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวที่มีการเพาะปลกู
ในฤดูนาปรังอีกมากกว่า 500,000 ไร่ ซึ่งจะมีเศษวัสดุเหลือใช้เกิดข้ึน จึงจำเป็นต้องมีการสร้างการรับรู้ สร้าง
ความตระหนักรู้ เพื่อให้เกษตรกรเข้าใจถึงผลกระทบและผลเสียจากการเผา รวมทั้งการแนะนำหรือส่งเสริมให้
เกษตรกรเข้าถึงทางเลือกเพื่อที่จะไม่เผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โดยกรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุน
งบประมาณ เพื่อจัดงานวันรณรงค์สร้างการรับรู้และการเรียนรู้การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green 
Day) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ถึงวิธีการหรือแนวทาง ในการบริหารจัดการ การผลิต โดยการทำ
การเกษตรแบบปลอดการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม และยังเป็นการทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกและไม่ก่อมลพิษทางอากาศ ผลของการเรียนรู้ยังสามารถนำไปขยายผลต่อในพื้นที่ 
ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตร ลดการเผา เพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชนต่อไป 
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วันที่ 5 ก.พ 2568 ที่สมาคมเกษตรกรชาวไร่อ้อยจังหวัดเลย บ้านวังไห ต. หนองหญ้าป้อง อ.วังสะพุง จ.เลย 
นายประยูร อรัญรุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงาน”เวทีรณรงค์สรา้งการรับรู้และการเกษตร
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม(Green day) โดยมี นายยศวัฒน์ พัชระศักดิ์สกุล นายอำเภอวังสะพุง นายสิทธิบูรณ์ 
รัชตะสุวิโรจน์ ประธานสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสาน นายปฏินันท์ พลซา นายกสมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดเลย 
รอง ผกก.สภ.วังสะพุง และตัวแทนเกษตรกรชาวไร่อ้อยจาก 14 อำเภอ ร่วมกิจกรรม  
นายธีระพงศ์ ฤทธิโชติ เกษตรจังหวัดเลย กล่าวว่า โครงการส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็น
โครงการส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดกิจกรรมเวทีรณรงค์สร้างการรับรู้และการเรียนรู้
การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Day) ประจำปี 2458 สืบเนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลาง กรุงเทพและปริมณฑล ได้ประสบ
ปัญหาหมอกควันปกคลุมและเกิดมลพิษทางอากาศเปน็ประจำทกุปี โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเผาในที่โล่งทั้ง
ในพื้นที่ป่าและพื้นที่การเกษตร ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ
เป็นอย่างมาก รวมทั้งยังส่งผลเสียต่ออาชีพการเกษตรโดยตรง กล่าวคือ ทำให้ดินเสื่อมโทรม ขาดความอุดม
สมบูรณ์ ต้นทุนการผลิตสูงข้ึน ผลผลิตที่ได้รับต่ำกว่าที่ควรจะเป็น  
อีกทั้ง รัฐบาล ได้ให้ความสำคัญในการป้องกันแก้ไขปัญหา ดังกล่าว โดยมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร  สร้างความรู้ ความเข้าใจให้
เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดข้ึน โดยนำเสนอทางเลือกในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการ
บริหารจัดการพื้นที่และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรทดแทนการเผา สร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผารวมทั้งสร้างต้นแบบในการทำการเกษตรปลอดการเผา เพื่อสนับสนุนการหยุด
เผาในพื้นที่การเกษตรในระยะต่อไป 
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จากการเปิดเวทีกิจกรรมครั้งนี้ ทำให้ชาวไร่อ้อยจังหวัดเลยและผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้การเกษตรที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (Green Day) และช่วยส่งเสริมการมีสว่นร่วมปอ้งกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตรกร 
ซึ่งกิจกรรมม ีฐานเรียนรู ้การสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลอืใช้ทางการเกษตร การใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายเศษชาก
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ระบบเกษตรอัจฉริยะ การวางแผนการเพาะปลูก การประกันภัยพืชผล การจัดการ
ผังแปลงอย่างเหมาะสม การเรียนรู้เทคโนโลยีทางการเกษตรและฐานเรียนรู้การเงิน การบัญชี อีกด้วย  
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ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568เวลา 09.30 น. ณ วัดขุนอินทประมูล อ.โพธ์ิทอง จ.
อ่างทอง นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิก
เกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 2 โดยมี
นายไพบูลย์ ศุภบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เกษตร
จังหวัดอ่างทอง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอโพธ์ิทอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 
และเกษตรกร เข้าร่วม 
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองกลา่วในโอกาสเปิดงานว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ 2568 เป็นหนึ่งในแนวทางแก้ไข
ปัญหาให้เกษตรกรในพื้นที่ไปพร้อมกับถ่ายทอดองค์ความรู้ในคราวเดียวกัน ทั้งยังได้นำบุคลากร อุปกรณ์ 
เครื่องมือ และองค์ความรู้ด้านการเกษตรมาให้บริการแบบครบวงจรในทุกด้าน ถือเป็นโครงการที่ เป็น
ประโยชน์อย่างยิ่ง จึงขอให้เกษตรกรใช้โอกาสนี้เข้ารับบริการหรือปรึกษาเจ้าหน้าที่ให้มากที่สุด เพื่อประโยชน์
สูงสุดของตนเอง พร้อมขอให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ได้ปฏิบัติงานในครั้งนี้ ได้ให้บริการแก่เกษตรกรอย่าง
เต็มความสามารถ เสียสละ และมีจิตอาสาด้วยความภาคภูมิใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องเกษตรกรด้วย 
จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองและคณะ ยังได้ตรวจเยี่ยมส่วนราชการและหน่วยบริการคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ที่มาร่วมออกหน่วยให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่ในวันน้ี 
 
 


